

## อาหารและการแปรรูปอาหาร

ด้วยความที่เป็นประเทศกสิกรรมและประมงที่มีความภาคภูมิใจในรูปแบบการผลิต การแปรรูป

การทำตลาดและความปลอดภัยด้านอาหารของคน

เดนมาร์กจึงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับภาคอุตสาหกรรมอาหารและประมงของไทย ได้อย่างดี

ในเวลาที่ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและนอกประเทศผันผวน

เป็นเวลาหลายชั่วอายุคนมาแล้วที่ภาคเกษตรกรรมของเดนมาร์กสามารถผลิตอาหารได้มากกว่าความต้องการของประชากรในประเทศทั้งหมดถึงสามเท่า ปัจจุบันภาคธุรกิจนี้มีความทันสมัย

มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่การส่งออกโดยเน้นสินค้าเช่นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ขนสัตว์และหนังสัตว์ เครื่องปรุง

เมล็ดพันธุ์และผลิตภัณฑ์นมเช่นเดียวกับความรู้ความชำนาญและอุปกรณ์ในการแปรรูป

### จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร

ต้องขอบคุณการใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัยที่ทำให้ภาคเกษตรกรรมของเดนมาร์กคิดอันดับโลกในด้านความทันสมัยและคุณภาพที่สุด การดูแลในทุกขั้นตอนการผลิตเริ่มตั้งแต่ดินที่เพาะปลูกไปจนกระทั่งถึงโต๊ะอาหาร

จะอยู่บนพื้นฐานของระบบการควบคุมความปลอดภัยอาหารที่น่าเชื่อถือ คุณภาพของเมล็ดพันธุ์และพันธุ์สัตว์

อุปกรณ์ต่างๆและการตลาดระดับโลกที่มีประสิทธิภาพ

เกือบสองในสามของพื้นที่ทั้งหมดในเดนมาร์กเป็นพื้นที่เพาะปลูกซึ่งมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากเพื่อรักษาความยั่งยืนของผลผลิตการเกษตรของเดนมาร์ก

การผลิตอาหารและเครื่องดื่มนำเข้าสำหรับผู้บริโภคเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก

ภาคธุรกิจแปรรูปอาหารเพียงอย่างเดียวคิดเป็นเกือบหนึ่งในสี่ของรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมด

คู่ค้าหลักของเดนมาร์กในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูปคือสหภาพยุโรป นอกเหนือจากนั้นคือประเทศญี่ปุ่น

เนื่องจากการนำเข้าเนื้อหมูในปริมาณมาก

### คุณรู้ไหมว่า:

ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อหมูรายใหญ่ที่สุดในโลก

สถานะดังกล่าวทำให้เกิดและสะท้อนให้เห็นถึงสายการผลิตที่เหมาะสมและให้ผลดีที่สุดของเดนมาร์ก

เห็นได้ว่ามีความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างหน่วยงานวิจัย การบริการพิเศษทางการศึกษา เกษตรกร

บริษัทและหน่วยงานต่างๆ

ความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์อาหารของเดนมาร์กนั้นส่วนใหญ่มาจากการมุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยของอาหาร

กฎหมายเดนมาร์กกำหนดมาตรฐานในด้านความปลอดภัยของอาหารไว้สูงมากและกระบวนการแปรรูปอาหารต้องถูกตรวจสอบ

โดยหน่วยงานของเดนมาร์กตลอดทุกขั้นตอน

ระบบความปลอดภัยและการตรวจสอบซึ่งเน้นการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและสัตว์เริ่มตั้งแต่ในฟาร์มหรือขณะจับสัตว์น้ำ

และต่อเนื่องไปในทุกขั้นตอนจนกระทั่งถึงโต๊ะอาหารของผู้บริโภคทั่วโลก

### อุตสาหกรรมการเกษตร

ความสำคัญของภาคเกษตรกรรมได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางโดยมีการผลิตอุปกรณ์เกือบทุกชนิดที่จำเป็นในภาคอาหาร

เดนมาร์กเป็นผู้นำในการผลิตอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการผลิตแบบประหยัดทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างสำหรับฟาร์ม ได้แก่ เทคนิคการพ่นปุ๋ยและยาฆ่าแมลงสำหรับพืช รวมถึงอาหาร โภชนาการสูงแก่สัตว์ฟอพันธุ์แม่พันธุ์ และอุปกรณ์สำหรับจัดการกับโคลนและปลัก โรงงานแปรรูปอาหาร อุปกรณ์การแปรรูปและเครื่องปรุงในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเป็นหนึ่งในบรรดาผลิตภัณฑ์หลักที่สำคัญ

เนื่องจากความต้องการเนื้อหมูของตลาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น มาตรฐานที่สูงขึ้นในด้านความปลอดภัยของอาหาร สุขอนามัยในฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์รวมทั้งการแปรรูปเนื้อสัตว์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับการผลิตในประเทศ จากการเป็นผู้ส่งออกเนื้อหมูรายใหญ่ที่สุดของโลก แน่ใจว่าเดนมาร์กมีความรู้และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงที่จะให้กับอุตสาหกรรมเนื้อหมูในประเทศไทยได้

### อุตสาหกรรมประมง

เดนมาร์กเป็นประเทศที่ล้อมรอบด้วยทะเลจึงมีการทำประมงมาอย่างยาวนาน เมื่อกล่าวถึงความละเอียดอ่อนของอาหารเดนมาร์กแล้ว ปลานานาชนิดจึงมีบทบาทสำคัญมาก โดยเฉพาะปลาแฮร์ริงซึ่งเป็นปลาที่มีชื่อเสียงที่สุด อุตสาหกรรมประมงเดนมาร์กจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมทั้งหมด เห็นได้จากโครงการจับปลาเพื่อควบคุมปริมาณปลาในน่านน้ำเดนมาร์ก และการควบคุมด้านสุขอนามัยบนเรือประมงและในอุตสาหกรรมแปรรูป

ประเทศเดนมาร์กเป็นผู้ส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลกแต่ละขณะเดียวกันก็มีการนำเข้า สัตว์น้ำด้วย ผลผลิตด้านการประมงนี้ได้แก่ปลาน้ำจืดและปลาทะเล กุ้งชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำแปรรูปและดอง ประเทศเดนมาร์กนำเข้าสัตว์น้ำส่วนใหญ่มาจากนอร์เวย์และกรีนแลนด์ แม้ว่าประเทศยุโรปจะเป็นแหล่งส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเดนมาร์ก แต่ประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นและไทยก็กำลังทวีความสำคัญขึ้นเช่นกัน

เพื่อรักษาสถานะของตัวเองในตลาดโลกไว้

อุตสาหกรรมประมงของเดนมาร์กจึงใช้และผลิตอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีสูง และเนื่องจากบริษัทประมงของไทยต้องปฏิบัติตามนโยบายการประมงของประเทศ ความต้องการอุปกรณ์ประมงน้ำลึกและอุปกรณ์ประมงอื่นๆจึงเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตเดนมาร์กจึงเป็นตัวเอ็กของคู่ค้าได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการส่งออกกุ้งสดทั้งเล็กและใหญ่จากเดนมาร์กสู่ประเทศไทย มาตรฐานการประมงในเดนมาร์กสามารถเป็นเครื่องยืนยันแก่บริษัทแปรรูปของไทยได้ว่าจะได้วัตถุดิบคุณภาพดีซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขายและการส่งออก

โดยสรุป การผลิตอาหารของเดนมาร์กเป็นไปอย่างทันสมัยและมีการวิจัยรองรับ

นอกจากความปลอดภัยแล้วยังเน้นสุขภาพผู้บริโภค

ดังนั้นเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารจากเดนมาร์ก  
บริษัทไทยสามารถวางใจได้ว่าเป็นสินค้าและเครื่องจักรที่ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง

สภาเกษตรกรรมเดนมาร์ก: [www.landbrugsraadet.dk](http://www.landbrugsraadet.dk)

คณะกรรมการอาหารแห่งเดนมาร์ก: [www.foedevarestyrelsen.dk](http://www.foedevarestyrelsen.dk)

กระทรวงอาหาร เกษตรกรรมและการประมง ส่วนงานประมง: [www.fd.dk](http://www.fd.dk)

กลุ่มอุปกรณ์ประมงเดนมาร์ก: [www.dk-fishing-equipment.com](http://www.dk-fishing-equipment.com)